

ชื่อเรื่อง	: พันธกิจการอภิบาลผู้สูงอายุในคริสตจักร กรณีศึกษา คริสตจักรน้ำลาด เขตอภิบาลที่ 3 คริสตจักรภาค 2 เชียงใหม่ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ผู้จัดทำ	: อภิชาติ ณ คีรี
หลักสูตร	: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	: ศจ.ดร.ชวลีพรรณ ศรีสุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	: ดร.แมน พงศ์อุดม
วันที่อนุมัติผลงาน	: 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
จำนวนหน้า	: 56 หน้า
คำสำคัญ	: การอภิบาล , ผู้สูงอายุ บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาถึง การอภิบาลผู้สูงอายุในคริสตจักร ผู้เขียนได้ตระหนักถึง ความสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ จึงได้ศึกษาและเสนอผลการวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการทำพันธกิจอภิบาลผู้สูงอายุในคริสตจักรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้สูงอายุในคริสตจักร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและควรให้การดูแลของคริสตจักร เป็นพันธกิจหนึ่งของการอภิบาลคริสตจักรให้ครบวงจรและเติบโตสู่ความไพบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ผู้เขียนได้แบ่งการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ออกเป็น 5 บทดังต่อไปนี้

บทที่ 1 บทนำได้นำเสนอปัญหาแรงจูงใจ ความสำคัญในการศึกษาและวิจัย ขอบเขตของการศึกษาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้ ค่านิยมวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้มีผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในสังคมและคริสตจักรโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีพระคุณและแบบอย่างในชีวิตของเรา ผู้เขียนได้ตระหนักว่าคริสตจักรจึงควรให้ความสำคัญและมีบทบาทต่อการทำพันธกิจผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมบนศักยภาพที่เราจะทำได้

บทที่ 2 เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ความหมายและชีวิตของผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน เช่น ด้านร่างกาย สังคม จิตใจ อารมณ์ ด้านจิตวิญญาณเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับความหมายและแนวคิด บทบาทของการอภิบาลผู้สูงอายุตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้การอภิบาลมีประสิทธิภาพและบรรลุผลกับผู้สูงอายุในคริสตจักร

บทที่ 3 เป็นการนำเสนอข้อมูลการวิจัยและผลของการวิจัยซึ่งได้จากการรวบรวมแบบสอบถาม จำนวน 50 ชุด แบ่งออกเป็น การสอบถาม คณะธรรมกิจคริสตจักร คณะสตรี คณะบุรุษ คณะอนุชน และ ผู้สูงอายุ ในคริสตจักรน้ำลาด ภาคที่ 2 โดยได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลปรากฏว่า คริสตจักรเห็นความสำคัญและจำเป็นในการทำพันธกิจผู้สูงอายุ ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ควบคู่กันไป

บทที่ 4 เป็นการนำเสนอหลักการอภิบาลผู้สูงอายุในคริสตจักร จากการเปลี่ยนแปลงในด้าน ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ การดูแลสุขภาพ อาหาร และการออกกำลังกาย หรืองานอดิเรก การเข้ากลุ่ม และหลักการดูแลผู้สูงอายุจากภาครัฐ

บทที่ 5 เป็นการสรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ ภาพรวมทั้งหมดของพันธกิจ การอภิบาลผู้อายุ